

## สรุปหนังสือ วิธีที่คน 1% ที่หาเงินเก่งที่สุด

เราทุกคนต่างทำงานเพื่อให้ได้เงิน เงินจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ทว่าการทำงานให้ได้นั้น แต่ละคนก็มีจุดแตกต่างกันไป บางคนทำงานได้เงินมาก บางคนได้น้อย ทำให้แต่ละคนมีจำนวนเงินไม่เท่ากัน ความลับมีอยู่ว่า คนรวยไม่ได้โฟกัสที่มีเงินเยอะ แต่โฟกัสที่หาเงินเก่ง คนส่วนใหญ่จะคิดว่าทำยังไงถึงจะได้เงิน ส่วนเศรษฐีจะโฟกัสที่ตัวเอง ทำยังไงจะมีคุณสมบัติเหมือนพวกที่หาเงินเก่ง ๆ จะหาไอเดียใหม่ ๆ จากไหนหรือต้องแก้ไขข้อบกพร่องอะไรในตัวเอง ถึงจะประสบความสำเร็จและรวยกว่านี้ นี่คือการต่างของโฟกัสที่ทำให้ชีวิตแต่ละคนต่างกัน หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยน Mindset ให้คิดบวก และให้คิดใหญ่ขึ้น ช่วยให้เชื่อมั่นในคุณค่าความสามารถและศักยภาพของตัวเอง มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต พัฒนาตัวเองถึงจุดที่ไม่คาดคิด กล้าตัดสินใจ และเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ต้องการ และได้ทุกอย่างไปพร้อม ๆ กับเงิน

### **บทที่ 1 เงินซื้ออำนาจในการใช้ชีวิตให้คุณได้**

เงินซื้อความสุขได้หรือไม่? คนส่วนใหญ่ที่บอกว่า "ไม่ได้" มักเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินมาก พวกเขาปลอบใจตัวเองว่าเงินไม่จำเป็นเพื่อความสุข และมองว่าความสุขของคนรายนั้นจางจืด

แท้จริงแล้ว เงินอาจไม่ใช่ความสุขทั้งหมด แต่เงินช่วยให้เรามีอำนาจในการใช้ชีวิต ทำสิ่งที่ต้องการ และเพิ่มประสบการณ์ที่มีคุณค่าในชีวิตได้ การมีเงินไม่ได้ลดความสุข แต่เพิ่มโอกาสให้เราใช้ชีวิตตามที่ฝัน ดังนั้น การคิดบวกกับเงิน และการหาเงินอย่างมีความสุข คือสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขมากขึ้น

### **บทที่ 2 ดีพอสำหรับทุกสิ่งที่ต้องการ**

สำหรับคนรวย คำว่า "ไม่ดีพอ" ไม่มีอยู่จริง สิ่งที่กำหนดชีวิตพวกเขา คือ "พวกเขาต้องการอะไร" และถ้าต้องการจริง ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ ไม่สำคัญว่ามีอุปสรรคอะไร หากความต้องการนั้นมากพอ ก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้สำเร็จ

*Self-esteem* ความเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของตัวเอง คือ สิ่งสำคัญที่คนรวยทุกคนมี เพราะเชื่อว่าตนคู่ควรกับสิ่งที่ดีพอ หากยังไม่ดีพอก็จะพัฒนาตัวเองจนสำเร็จ ไม่เคยคิดยอมแพ้

*Mindset* คือ กรอบความคิดหรือทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมของเรา หากคิดว่าตัวเองดีพอ จะกล้าลงมือทำในสิ่งที่ต้องการ เมื่อมั่นใจจะกล้าคว้าโอกาส สร้างคุณสมบัติที่ดีในตัวเอง จงเริ่มด้วย Mindset ที่เชื่อมั่นในความสามารถ แล้วผลลัพธ์จะตามมา

### **บทที่ 3 อย่าให้ตัวเองหรือคนอื่นสร้างขีดจำกัด**

หากต้องการจะประสบความสำเร็จ จงมองที่จุดแข็งของตัวเองและเชื่อมั่นในศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัด เพราะสิ่งที่เชื่อเกี่ยวกับตัวเองจะกลายเป็นจริง คนที่ร่ำรวยมักมองว่าตัวเองยอดเยี่ยม และรู้ว่าพวกเขาทำได้ทุกสิ่งที่เลือกจะทำ มี 2 หลักการสำคัญคือ:

1. อย่าสร้างขีดจำกัดให้ตัวเอง ความเชื่อสามารถผลักดันศักยภาพหรือจำกัดมันได้ หากเชื่อว่าไม่มีขีดจำกัด จะได้ค้นพบว่าทำได้มากกว่าที่คิด ความสำเร็จในชีวิต มี 3 จุด
  - จุดที่เป็นอยู่ คือ จุดที่อาจยังไม่พอใจ หรือคิดว่ายังไปได้มากกว่านี้อีก
  - จุดที่ต้องการไปถึง คือ จุดที่คิดว่า เป้าหมายหรือจุดสูงสุดที่จะไปถึงได้
  - จุดที่ไกลกว่าที่คาดคิดว่าจะไปถึง คือ คนส่วนใหญ่ไม่มีจุดนี้อยู่ในจินตนาการเลย หรือคิดว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปถึงจุดนั้น นี่แหละคือการสร้างขีดจำกัดให้ตัวเอง
2. อย่าให้คนอื่นสร้างขีดจำกัดให้เรา ความสำเร็จ คือการเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ต้องฟังเสียงคนอื่น เพราะคนอื่นเห็นเพียงสิ่งที่เห็น ไม่ใช่สิ่งที่กลายเป็น จุดสำคัญของความสำเร็จ คือมุ่งไปยังจุดที่คิดว่าไปไม่ถึง แล้วจะค้นพบว่าทำได้เกินกว่าที่คิด

#### บทที่ 4 เลิกทนกับชีวิตที่คุณไม่พอใจ

"การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเลิกทน เพราะตรานิดที่ยังทน ย่อมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องงาน การเงิน ความสัมพันธ์ หรือชีวิตที่ไม่เป็นไปตามต้องการ ทุกอย่างจะคงอยู่เช่นนั้น หากเราไม่ ลงมือเปลี่ยนแปลง"

จุดเริ่มต้นที่แท้จริงคือการยอมรับว่าเราไม่พอใจกับชีวิตปัจจุบัน และไม่เลือกที่จะทน หลายคนเลือกที่จะ ทนเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลง หรือคิดว่าความสุขที่แท้จริงเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่การอยู่ใน 'Comfort Zone' แม้จะปลอดภัย ก็อาจทำให้เราติดอยู่ที่เดิม ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับการติดอยู่กับสิ่งแย่ ๆ โดยไม่ เปลี่ยนแปลง การไปข้างหน้าแม้เจออุปสรรคยังดีกว่าอยู่ที่เดิม เพราะเมื่อเดินหน้า เราอาจพบสิ่งที่ดีได้ การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเมื่อเราเลือกไม่ทนอีกต่อไป รู้จักอำนาจในตัวเอง เดินไปหาสิ่งที่ต้องการ และกล้า ลองทำสิ่งใหม่ แม้ต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่ก็คุ้มค่ากว่าการทนอยู่ในสิ่งที่ไม่ต้องการ ถามตัวเอง ว่า 'ต้องการอะไรในชีวิต?' แล้วลงมือทำ แม้จะต้องก้าวออกจากสิ่งที่กลัว แต่การตัดสินใจนี้อาจเป็นก้าว ที่ดีที่สุดในชีวิต"

#### บทที่ 5 เริ่มวางแผนชีวิตให้ไกลกว่าเดิม

คนรวยวางแผนระยะยาว คนจนวางแผนแค่สุดสัปดาห์ ถ้าคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จ คุณจะพบว่าพวกเขา มีเป้าหมายและแผนการในอนาคต เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและพลัง ส่วนคนที่ยังไม่สำเร็จ มักพูดถึง ความสุขเล็กๆ ๆ หรือบ่นเรื่องชีวิตแต่ไม่มีแผนการที่ใหญ่กว่านั้น

การวางแผนชีวิตสำคัญ เพราะมันนำทางเราไปสู่ชีวิตที่ต้องการ คนสำเร็จมองไปไกลถึง 10 ปีข้างหน้า และเริ่มจากความเชื่อ แม้อาจถูกมองว่าเพ้อฝัน แต่วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะดึงทุกอย่างให้สอดคล้องตาม เมื่อ เราคิดใหญ่และเชื่อว่าเป็นไปได้ เราก็จะลงมือทำและเคารพเวลาเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

#### บทที่ 6 คนหาเงินเก่งทั้งโลกมี 3 ข้อที่เหมือนกัน

คนหาเงินเก่งไม่ได้มีอะไรพิเศษ แต่พวกเขาไม่มมมองที่แตกต่าง คนที่อยากหาเงินเก่งต้องคิดบวกกับการหาเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเรียนรู้จากคนที่ทำได้สำเร็จ คนหาเงินเก่งมักมี 3 คุณสมบัติ:

ฉลาดคิด คือ มีไอเดียและชอบวางแผนสร้างโอกาสใหม่ๆ

กล้าลงมือ คือ กล้าเข้าหาผู้คน พูดคุย ขาย และนำเสนอตัวเอง

ขยันอย่างสร้างสรรค์ คือ พวกเขาทำงานหนักโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้น มีความสุขกับการสร้างโอกาสใหม่ๆ และไม่หยุดคิดหาวิธีที่สร้างรายได้ใหม่ ๆ ถ้าอยากหาเงินเก่ง ต้องคิดบวก กล้าทำ และขยันสร้างไอเดีย

#### บทที่ 7 คุณสมบัติดึงดูดคนและเงิน

คำถามสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตคือ 'เงินอยู่ที่ไหน?' คำตอบคือเงินอยู่ที่คน ถ้าอยากได้เงิน ต้องเข้าหาผู้คน สร้างความประทับใจ โนมน้าวใจ และขายสิ่งที่มีคุณค่าให้พวกเขา

คุณสมบัติสำคัญที่ดึงดูดคนและเงิน มี 3 ข้อ:

1. บุคลิกภาพดึงดูด : แต่งตัวดี มั่นใจ และดูประสบความสำเร็จ
2. การพูดที่มีเสน่ห์ : พูดด้วยความมั่นใจ มีอารมณ์ขัน ดึงดูดให้คนสนใจ
3. จิตวิทยาโนมน้าวใจ: อ่านคนออก รู้ว่าเขาต้องการอะไร แล้วให้ในสิ่งนั้น

จงพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ ใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือหาเงินให้ได้ในทุกวัน ทุกไอเดียที่ดีคือ "โอกาสทำเงิน"

## บทที่ 8 งานที่เลือกบอกว่าเป็นใคร

ถ้าอยากรู้ว่าจะรวยหรือไม่ ให้ดูงานที่เลือก เพราะงานไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือหาเงิน แต่ยังเป็นสิ่งที่กำหนดคุณภาพชีวิต ความสำเร็จ ความสุข และคุณค่าตัวเอง

งานที่เราเลือกบอกถึงตัวตน ความหลงใหล ความสามารถ ความทะเยอทะยาน และเป้าหมายชีวิต ถ้าเลือกงานที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองและมีอนาคต จะนำเราไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคง

คนสำเร็จไม่ได้เลือกงานที่ดีที่สุดเสมอ แต่เลือกงานที่สอดคล้องกับความสามารถ ความฝัน และชีวิตที่ต้องการ งานที่ตอบโจทย์ในระยะยาวคือ ภูมิใจในสิ่งที่ทำ ภูมิใจในความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืน

## บทที่ 9 มีได้ทั้งเงินและความสุข

หลายคนเชื่อว่าต้องเลือกระหว่างความสุขกับเงินในการทำงาน จึงมักเลือกงานที่ได้เงินดี แต่ไม่มีความสุข หรือไม่ก็งานที่มีความสุข แต่รายได้ไม่พอ ทั้งนี้เพราะพวกเขายอมรับสิ่งที่ไม่ต้องการได้ง่ายเกินไป ทำให้ต้องอยู่กับชีวิตที่ไม่ใช่สิ่งที่อยากมี

แต่หากเริ่มเปลี่ยนความเชื่อ โดยยืนยันที่จะไม่ยอมทำสิ่งที่ไม่ต้องการ และตั้งใจทำสิ่งที่รักให้นานพอและดีพอ เงินจะตามมาเอง เพราะงานที่มีความสุขสามารถนำไปสู่ความสำเร็จและรายได้ที่พึงพอใจได้ เพียงแค่ต้องมีความพยายาม ความคิดสร้างสรรค์ และแนวโน้มที่จะไม่ลดคุณค่าให้ตัวเอง

## บทที่ 10 เป็นตัวของตัวเองแล้วจะทรงพลัง

ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่งที่สุด แต่คือการเป็นตัวของตัวเองที่สุด คนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดมักมีความชัดเจนในตัวตน ซึ่งทำให้เกิดความมุ่งมั่นและพัฒนาในสิ่งที่ทำ 1% ของคนที่ประสบความสำเร็จนั้นมีวินัย อดทน และไม่ล้มเลิก พวกเขามี Mindset ที่ไม่ยอมแพ้และลงมือทำจนกว่าจะสำเร็จ

กฎของความสำเร็จ คือ จงเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงและทำสิ่งที่รัก เพราะจะนำไปสู่ความสำเร็จและรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว ไม่จำเป็นต้องเสียความเป็นตัวเองเพื่อเงิน เพราะความเป็นตัวเองที่แท้จริงจะสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่

## บทที่ 11 ทำสิ่งที่หลงใหลและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น

วิธีที่จะหาเงินได้เยอะที่สุดคือ ทำสิ่งที่รัก หลงใหล และตื่นเต้นกับมัน และทำให้มันประสบความสำเร็จแล้วจะเป็นหนึ่งในคนที่หาเงินได้เยอะที่สุดในโลก และมีความสุขที่สุดด้วย จากการแค่เริ่มทำสิ่งที่ตัวเองหลงใหล แล้ววันหนึ่งเขาก็กลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับผู้คน ไม่ว่าในด้านของความเป็นตัวของตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้า โดยเฉพาอย่างยิ่งความมุ่งมั่นและแนวโน้มที่จะตั้งเป้าหมายและโฟกัสที่การทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุข ไม่ใช่เรื่องเงิน ไม่ใช่ว่าเขาไม่ยอมหาเงิน แต่เขามีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่า ถ้าเขาประสบความสำเร็จในการทำสิ่งที่เขาหลงใหล เขาจะได้เงินมหาศาลกว่า ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งอื่น และเขาก็ต้องทำในสิ่งที่เขาเชื่อกลายเป็นจริง

คนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้เชื่อว่า "สิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่ควรจะง่าย และสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั้นคือ สิ่งที่ทำสำเร็จจากการล้มเหลวหลายครั้ง ไม่ใช่ทำครั้งเดียวก็สำเร็จเลย" นั่นดูเหมือนมันจะไม่ยอดเยี่ยมพอลำดับโฟกัสให้เหมือนที่คนที่ประสบความสำเร็จทำไว้ให้คุณเป็นตัวอย่าง นั่นคือ

1. สร้างชิ้นงานที่ยอดเยี่ยม
2. หาไอเดียและวิธีนำเสนอคุณค่า
3. สร้างตัวตนให้เป็นแรงบันดาลใจคนอื่น แล้วเงินจะตามมาเอง

การทำสิ่งที่รักยังดีต่อการใช้ชีวิต เมื่อทำสิ่งที่รักมันยอมไม่ใช่งานอีกต่อไป จะรู้สึกทุกวันคือ วันหยุดที่ตื่นมาทำสิ่งที่อยากทำ ทำสิ่งที่ควรมีความสุขไม่ใช่งาน พุดง่าย ๆ ชอบและหลงใหลมันมากจนถึงขั้น

ไม่ได้เงินก็จะทำ เพราะสนุกและตื่นเต้นกับมัน โหยหามัน และขาดไม่ได้ จงหาสิ่งนั้นให้เจอ และทำมันให้เร็วที่สุด เมื่อค้นหาตัวเองและความหลงใหลเจอ จะรู้สึกทุกวันกำลังทำสิ่งที่เกิดมาเพื่อทำ นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีมาก ๆ ค้นหาต่อไปว่าจะทำยังไงให้คนอื่นเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำ เหมือนที่เห็นคุณค่าของมัน และทำยังไงให้สิ่งนั้นทำเงินให้ได้

## บทที่ 12 ทำงานหนักให้รวยเพื่ออะไร

เหตุผลที่มีคนน้อยมากที่รวย เพราะหลายคนมีทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับการทำงานหนักและความร่ำรวย เช่น คิดว่ามีเงินพอใช้ก็เพียงพอแล้ว หรือเงินมากไปก็ไม่ทำให้มีความสุข อย่างไรก็ตาม คนที่รวยและสำเร็จ ส่วนมากไม่ได้เพียงแค่ต้องการเงิน แต่พวกเขามุ่งมั่นที่การพัฒนาศักยภาพ ทำลายความสามารถ และสร้างคุณค่าให้ชีวิต

คนที่รายนั้นมีแรงจูงใจที่มากกว่าเงิน โดยมุ่งมั่นสู่ 4 เป้าหมายสำคัญ:

1. เพื่อเงินและสิ่งที่ต้องการในชีวิต
2. เพื่อความสำเร็จและความภูมิใจในตัวเอง
3. เพื่อมีเวลาทำสิ่งที่ต้องการมากขึ้น
4. เพื่อให้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น

จงทำงานด้วยความมุ่งมั่นเหมือนกับว่าคุณต้องการเงินครั้งสุดท้ายในชีวิต แล้วจะเห็นว่าคุณสามารถทำงานหนักและก้าวสู่ความร่ำรวยได้เร็วกว่าที่คิด

## บทที่ 13 สูตรง่าย ๆ ของความรวย

สูตรความรวยคือ การผสมผสาน 5 ปัจจัย ได้แก่ **ความทะเยอทะยาน, ความสามารถ, ความกล้า, ความพยายาม, และความมุ่งมั่น** ซึ่งทุกคนที่ประสบความสำเร็จมีทั้ง 5 อย่างนี้ในระดับที่สูง การจะรวยหรือประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับระดับของทั้ง 5 ปัจจัย ถ้าคุณมีความทะเยอทะยานมาก แต่พยายามน้อย หรือความสามารถมาก แต่ขาดความกล้า ก็อาจยากที่จะประสบความสำเร็จ

อย่ากลัวที่จะพยายามมากเกินไป เพราะคนที่ล้มเหลวคือ คนที่มีมุมมองแบบล้มเหลว แต่คนที่ประสบความสำเร็จคือ คนที่ไม่กลัวล้มเหลวและเชื่อในตัวเอง การพัฒนาความสามารถและความกล้าในการลงมือทำสิ่งที่คิดจะนำไปสู่ความสำเร็จ ความพยายามและมุ่งมั่นคือ กุญแจสำคัญที่จะทำให้ความฝันเป็นจริง และความมุ่งมั่นจะพาคุณไปถึงเป้าหมายไม่ว่ามันจะยากแค่ไหน

## บทที่ 14 เพิ่มรายได้ไม่ใช่ลดความต้องการ

Mindset ของคนรวยและคนทั่วไปแตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องเงิน คนรวยคิดใหญ่และคิดบวก ในขณะที่คนทั่วไปมักคิดเล็กและคิดลบ ซึ่งทำให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จทางการเงิน เพราะมักมองแค่ความเป็นจริงที่ตัวเองมี แทนที่จะมองหาความเป็นไปได้

คำสอนจากคนรวยคือ ให้เพิ่มรายได้เพื่อใช้ชีวิตที่ต้องการ ไม่ใช่ลดความต้องการให้เข้ากับรายได้อสิ่งสำคัญคือ Mindset ที่จะเชื่อว่าสิ่งที่ต้องการเป็นไปได้และต้องทำให้มันเป็นไปได้

การตอบคำถาม 5 ข้อสามารถช่วยกำหนดแผนชีวิตทางการเงิน:

1. ชีวิตที่ต้องการเป็นแบบไหน?
2. ต้องมีรายได้เท่าไรถึงจะใช้ชีวิตนั้นได้?
3. ตอนนี้ มีรายได้เท่าไร?
4. ต้องทำอะไรเพื่อเพิ่มรายได้?
5. จะเริ่มเมื่อไหร่? เมื่อมีแผนแล้วต้องลงมือทำและกำหนดเวลา

## บทที่ 15 ถ้าไม่เป็นในสิ่งที่มากกว่าไม่มีวันมีในสิ่งที่มากกว่า

รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ ยิ่งมีความสามารถมาก ยิ่งมีรายได้มาก ดังนั้นต้องเพิ่มความสามารถเพื่อเพิ่มรายได้ เปลี่ยนคำถามจาก “ทำอย่างไรถึงจะมีรายได้มากขึ้น?” เป็น “ทำอย่างไรถึงจะมีความสามารถมากขึ้น?”

ความสามารถมาจาก การเรียนรู้ ฝึกฝน และสะสมประสบการณ์ ซึ่งต้องลงทุนทั้งเวลา ความพยายาม และเงิน โดยที่เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ควรพัฒนาความสามารถในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองและสามารถสร้างรายได้สูงในปัจจุบันและอนาคต

## บทที่ 16 เป้าหมายไม่ใช่เงิน แต่คือเงิน + เวลา

คนส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายแค่เรื่องเงิน แต่ไม่ค่อยคิดถึงการมีเวลา เพื่อใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการ ซึ่งจริงๆ แล้วความสุขที่แท้จริงคือการมีทั้งเงินและเวลา การมีเงินมากแต่ไม่มีเวลาใช้ชีวิตก็ไม่มีความสุข ดังนั้นควรตั้งเป้าหมายที่ต้องการทั้งเงินและเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการ

คน 4 ประเภท:

1. มีเงินแต่ไม่มีเวลา: รายได้ดี แต่ไม่มีเวลาใช้ชีวิต ต้องหางานที่ให้เวลามากขึ้น
2. มีเวลาแต่ไม่มีเงิน: มีเวลาว่างแต่ไม่มีเงิน ต้องเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นเงิน
3. ไม่มีทั้งเงินและเวลา: ทำงานหนักแต่รายได้น้อย ต้องพัฒนาความสามารถเพื่อมีโอกาสและรายได้ที่ดีขึ้น
4. มีทั้งเงินและเวลา: มีทั้งสองอย่างและมีความสุขที่สุด

การบรรลุเป้าหมายที่มีทั้งเงินและเวลา ถือเป็นความสำเร็จที่แท้จริง เพราะวิธีที่ทำเงินสำคัญกว่าจำนวนที่ทำได้ ต้องใช้ชีวิตที่มีทั้งความสุข เงิน และเวลา

## บทที่ 17 รายได้ Passive มีไว้เพื่อ Time รายได้ Active มีไว้เพื่อ Passion

**Active Income** คือรายได้ที่มาจากการทำงาน ต้องใช้เวลาและแรงงาน ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการทำงานโดยตรง หากไม่ทำก็ไม่ได้รายได้

**Passive Income** คือรายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงาน เช่น รายได้จากสิ่งที่สร้างไว้แล้ว เช่น การลงทุนหรือธุรกิจที่ทำงานแทนคุณ เป็นรายได้ที่ช่วยให้มี **อิสรภาพทางการเงิน** และเวลาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

คนรวยและผู้ที่มี “Mindset การเงินที่ถูกต้อง” จะมีทั้ง Active และ Passive Income เพื่อให้ชีวิตมีทั้ง **เวลา** (จาก Passive Income) และ **ความหลงใหล** (จาก Active Income ที่ทำสิ่งที่รัก) เป้าหมายคือ การสร้าง Passive Income เพื่อมีอิสระทางเวลา และใช้ Active Income เพื่อทำสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข

## บทที่ 18 เลือกงานที่ขายคุณค่าไม่ใช่ขายเวลา

เหตุผลที่บางคนหาเงินได้มากกว่าคนอื่น คือพวกเขาขาย “คุณค่า” ไม่ใช่ “เวลา” คนเหล่านี้ไม่ได้คิดค่าจ้างตามชั่วโมงการทำงาน แต่คิดตามผลลัพธ์และคุณค่าที่สามารถสร้างได้ พวกเขาตั้งราคาสูง เพราะคุณค่าในตัวเองที่พัฒนาขึ้นมา

การขายคุณค่าหมายถึง การมีความสามารถเฉพาะที่มีมูลค่า ไม่ใช่ขายแรงหรือเวลาซึ่งใครก็ทำได้ ยิ่งคุณค่าที่มีสูง เวลาที่ยังมีค่า ทำให้สามารถทำงานน้อยลง แต่ได้รายได้สูงขึ้น

หากต้องการเพิ่มรายได้และชีวิตที่ดีขึ้น ควรพัฒนาความสามารถให้พิเศษและเป็นที่ต้องการ

## บทที่ 19 ให้ค่าตัวเองแล้วคนอื่นจะให้ค่าเช่นกัน

**อย่ารอให้ใครมาให้ค่า จงให้ค่าตัวเองก่อน** เมื่อคุณให้ค่าตัวเอง คนอื่นก็จะให้ค่าเช่นกัน หากต้องการรวยและใช้ชีวิตตามที่ต้องการ ต้องหาเงินในเวลาที่มีน้อยที่สุด และทำให้คนยอมจ่ายในราคาสูงที่สุด สำหรับความสามารถของคุณ ดังนั้น จงพัฒนาความสามารถเฉพาะทางที่มีค่า คนสำเร็จและร่ำรวยคือ การไม่หยุดพัฒนาตัวเอง พวกเขาให้ค่าเวลา ความสามารถ และชีวิตอย่างเต็มที่ และได้รับสิ่งที่คู่ควร

## บทที่ 20 ขีดจำกัดที่ทำให้ต้องลาออกจากงานประจำ

ถ้าอยากรวย อาจไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานประจำ แต่ควรพิจารณาเป้าหมายชีวิต หากคุณต้องการรวยได้ไม่จำกัด มีเวลาเป็นอิสระ และสร้างสิ่งที่หลงใหล การออกจากงานประจำอาจเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่า งานประจำมักมีข้อจำกัดเรื่องรายได้ เวลา ความสามารถ ความสำเร็จ และความสุข ทำให้ชีวิตอาจติดอยู่กับกรอบที่กำหนดไว้ หากอยากค้นพบศักยภาพและสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ **การเปิดโอกาสให้ตัวเองลงเสี่ยงกับเส้นทางใหม่อาจช่วยให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น**

## บทที่ 21 วิถีหาเงินของ Business Minded

**Business Minded** คือ คนที่มีหัวธุรกิจ หาเงินจากสิ่งรอบตัวได้ดี คนที่รวยทุกคนจำเป็นต้องมีคุณสมบัตินี้ เพราะเป็นวิธีคิดที่นำไปสู่การหาเงินที่เหนือกว่าทั่วไป จุดเด่นคือ Mindset เรื่องเงินที่คิดว่า **"หาได้ตลอดเวลา"** และมีนิสัยรักเรียนรู้ริเริ่ม มองหาโอกาสใหม่ ๆ ขอบวางแผนระยะยาว และคิดใหญ่เสมอ แม้บางคนจะชอบเก็บตัว แต่ก็ยังทำงานกับคนอื่นได้ดีเมื่อต้องทำธุรกิจ Business Minded ชอบใช้ไอเดีย ลงทุน มีรายได้หลายทาง และยังคงมองหาไอเดียใหม่ ๆ อยู่เสมอเพราะเห็นว่า "การหาเงินคือความสนุกและท้าทาย"

## บทที่ 22 คำถามที่ช่วยให้กล้าทำทุกสิ่ง

**ความกลัว** คืออุปสรรคที่ทำให้หลายคนไม่กล้าทำตามสิ่งที่อยากและหยุดอยู่กับที่ ทั้งที่เขากลัวมักมาจากมักจินตนาการที่เกินจริง การเอาชนะความกลัวเริ่มจาก 3 ข้อ:

1. **จะทำอะไรถ้ารู้ว่าจะไม่ล้มเหลว?** คิดถึงผลลัพธ์ที่สำเร็จแทนความล้มเหลว ใช้จินตนาการไปในทางบวก
2. **อะไรที่ถ้าไม่กลัวแล้วชีวิตจะดีขึ้น?** ระบุความกลัวที่จุดรั้งตัวเองไว้ และมุ่งมั่นเอาชนะมัน
3. **คำแนะนำที่ดีที่สุดที่อยากบอกตัวเองคืออะไร?** คำแนะนำที่ให้คนอื่นมักจะดีเสมอ นำมาปรับใช้กับตัวเองเพื่อก้าวข้ามความกลัว

## บทที่ 23 คนรวยที่สุดมักมีไอเดียและวิถีหาเงินที่คนอื่นหัวเราะเยาะ

ไอเดียที่ประสบความสำเร็จระดับโลก มักถูกวิจารณ์ว่า "บ้า" หรือ "เป็นไปได้ไม่ได้" แต่ถ้าผู้สร้างเหล่านั้นเชื่อคำวิจารณ์และล้มเลิก ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะไม่เกิดขึ้น คนที่รวยที่สุดมักมองหาความท้าทายใหม่ ๆ ไม่ใช่แค่งาน พวกเขาทำตาม Passion และ **กล้าที่จะคิดต่าง** แม้จะถูกมองว่าแปลกหรือเพี้ยน เพราะสิ่งที่ยังไม่มีใครทำคือ สิ่งที่จะดึงดูดความสนใจของคนทั่วโลก

การทดลองและลองทำสิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ ลองทำ 10 สิ่งเพื่อมีโอกาสสำเร็จสัก 1 ดีกว่าไม่ลองทำเลย เพราะการริเริ่มและความกล้าที่จะถูกหัวเราะเยาะ มักนำไปสู่ความสำเร็จ

## บทที่ 24 ความขยัน 2 แบบที่ทำให้รวยหรือจน

คำกล่าวที่ว่า "คนขี้เกียจกลับรวย ส่วนคนขยันกลับจน" จริง ๆ แล้วสะท้อนความแตกต่างในการ "ขยัน" อย่างฉลาดหรือไม่ฉลาด" คนรวยทำงานหนักเช่นกัน แต่พวกเขาเลือกใช้ความคิดและวางแผนอย่างรอบคอบ ทำให้ดูเหมือนไม่เหนื่อย ขณะที่คนจนมักทำงานที่ใช้แรงมาก แลกกับรายได้ที่น้อย และเหนื่อยล้า คนจนมักเป็น "นักทำ" ขยันแรงและเวลา ส่วนคนรวยเป็น "นักคิด" ชอบสร้างและทำงานที่คุ้มค่างกับเวลาที่เสียไป คนจนมักมองหา Active income ทำงานเพื่อเงินเดือนและเก็บเงินหวังความมั่นคง ส่วนคนรวยมองหา Passive income และใช้เงินไปกับการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างชีวิตที่อิสระ

## บทที่ 25 วิถีหาเวลาที่ทำให้มีเวลา

หากต้องการชีวิตที่ดีขึ้น มีเวลา มีเงิน และมีความสุข สิ่งแรกคือต้องจัดการคือ ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจาก:

1. **เขียนสิ่งที่ทำในแต่ละวัน** ลำดับกิจวัตรประจำวันโดยต้องระบุเวลา เขียนเรียงตามลำดับสิ่งที่ทำซ้ำ ๆ ในแต่ละวัน
2. **ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก** ลดหรือละเวลาทำสิ่งที่ไม่สำคัญหรือไม่มีประโยชน์ แล้วดูว่าได้เวลาเพิ่มมาวันละกี่ชั่วโมง
3. **วางแผนใช้เวลาที่ได้เพิ่ม** กำหนดสิ่งที่ต้องการทำเพื่อพัฒนาตนเองและชีวิตในช่วงเวลาที่ว่างจากกิจวัตรเดิม
4. **เช็คผลลัพธ์** ว่าทำได้ตามแผนหรือไม่ ถ้ายังทำไม่ได้ ลองใช้หางาน Routine ใหม่ ให้แทนที่ Habit เดิมๆ จนกลายเป็นนิสัย

## บทที่ 26 แต่งงานกับวินัย

วินัยคือ กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ต่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ขาดวินัยก็ไม่มีวันไปถึงเป้าหมายได้ และนี่คือ 7 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับวินัย:

1. วินัยคือ การทำสิ่งที่ต้องทำ แม้จะไม่อยากทำ ต้องควบคุมตนเองเสมอ
2. วินัยคือ การเลือกระหว่างความต้องการตอนนี้ กับเป้าหมายที่สำคัญที่สุด
3. เริ่มต้นจากวินัยในความคิด จินตนาการถึงความสำเร็จ แทนที่จะคิดถึงความสบายชั่วคราว
4. แรงกระตุ้นเริ่มต้น แต่วินัยทำให้สำเร็จ แม้หมดไฟ วินัยทำให้เดินต่อได้
5. ความสามารถที่ไร้วินัยคือ โอกาสที่เสียไป วินัยสำคัญกว่าความสามารถ
6. วินัยคือ ความแตกต่างระหว่างคนเก่งกับคนยอดเยี่ยม คนยอดเยี่ยมคือผู้มีวินัยชัดเจนในเป้าหมาย
7. วินัยนำสู่อิสระ คนที่มีวินัยจะควบคุมชีวิตและบรรลุความสำเร็จได้

หากต้องการประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตอย่างอิสระ ให้ "แต่งงานกับวินัย" ฝึกฝนจนกลายเป็นนิสัย แล้วจะเห็นชีวิตเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน

## บทที่ 27 วิธีตั้งเป้าหมายการเงินที่จะเปลี่ยนชีวิต

เป้าหมายการเงิน โดยใช้หลัก SMART ได้แก่:

- S: ชัดเจนเจาะจง
- M: วัดผลได้
- A: มีวิธีการสำเร็จได้
- R: เป็นไปได้จริง
- T: มีกำหนดเวลา

ตัวอย่างเช่น ต้องการรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนใน 1 ปี โดยเพิ่มความสามารถและหางานที่ดีขึ้น

การตั้งเป้าหมายการเงินเท่ากับ การวางแผนชีวิต ควรตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและสร้างแรงผลักดันให้พัฒนาตนเอง ไม่ควรตั้งเป้าที่ง่ายเกินไป แต่ต้องเป็นไปได้และสร้างความรู้สึกตื่นเต้น

## บทที่ 28 คดีการใช้เวลาอย่างรู้ค่าแบบคนรวย

คนรวยเห็นค่าของเวลาและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างผลลัพธ์ในชีวิตได้มากกว่าคนทั่วไป แม้จะมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน เพราะพวกเขาตั้งเป้าหมายใหญ่และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี 3 คดีสำคัญ:

1. เวลาคือเงิน: คนรวยใช้เวลาในการสร้างรายได้ และไม่เสียเวลาไปกับกิจกรรมไร้สาระ ถ้าคุณไม่เห็นค่าของเวลา ก็ยากที่จะรวย
2. ทำให้การหาเงินเป็นความสุข: คนรวยสนุกกับการหาเงินและมองมันเป็นความสุข แทนที่จะมองหาแหล่งความสุขอื่น
3. ทำงานหนักเหมือนว่าจน: แม้จะรวยแล้วก็ต้องขยันทำงานหนักเหมือนคนจน เพื่อรักษาความสำเร็จและความสุขในชีวิต

การใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและทำงานหนักจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความร่ำรวยและชีวิตที่ต้องการ.

## บทที่ 29 สำคัญกว่าหาเงินเก่งต้องใช้จ่ายเงินอย่างฉลาด

การหาเงินเก่งแต่ไม่มีเป้าหมายในการใช้เงินที่ฉลาด อาจทำให้ใช้เงินไปกับสิ่งฟุ่มเฟือย คนรวยจะใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์โดยลงทุนใน 4 ด้านหลัก:

1. ลงทุนกับความสุข: สร้างความสุขที่ยั่งยืน เช่น การเดินทางและหาประสบการณ์ เพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจ
2. ลงทุนในตัวเอง: เพิ่มความรู้และทักษะเพื่อสร้างคุณค่าและความสำเร็จในอนาคต
3. ลงทุนในธุรกิจ: แม้จะเสี่ยง แต่ธุรกิจเป็นการต่อยอดความสามารถ และเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับการเติบโตทางการเงิน
4. ลงทุนในการลงทุนอื่นๆ: เช่น หุ่น อสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้ระยะยาวและอิสรภาพทางการเงิน

วิธีใช้เงินอย่างฉลาดเหล่านี้คือแนวทางของคนรวยในการสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคง



## บทที่ 30 เลือกคบคนที่จุดดึงชีวิตให้สูงขึ้น

ชีวิตเรามักสะท้อนจากคนที่เราเลือกคบ หากอยู่ท่ามกลางคนล้มเหลว คนยากจน ความสำเร็จอาจเป็นไปได้ยาก เพราะการอยู่ใกล้ชีวิตใครนาน ๆ จะซึมซับวิถีคิดและพฤติกรรมของเขาโดยไม่รู้ตัว

เลือกคบคนที่ประสบความสำเร็จ จะช่วยพัฒนาเราได้ คนเหล่านี้มีลักษณะสำคัญ 9 ข้อ ได้แก่:

1. นิสัยแห่งความสำเร็จ: ทำสิ่งที่พัฒนาตัวเองทุกวัน
2. ความคิดบวก: มองโลกในแง่ดี หลีกเลี่ยงเรื่องลบ
3. ทัศนคติเชื่อมั่น: มีศรัทธาในความสำเร็จ
4. ความมุ่งมั่นและวินัย: ตั้งใจทำทุกอย่างให้สำเร็จ
5. Passion และความกระตือรือร้น: ทำสิ่งที่หลงใหลด้วยความตื่นเต้น
6. การคิดใหญ่และมีเป้าหมายใหญ่: กล้าคิดและมองการณ์ไกล
7. การทำงานหนัก: สนุกกับการทำงานและมีความอดทน
8. ความมั่นคงทางการเงิน: บริหารเงินและวางแผนการเงินดี
9. ความไวใจได้: ซื่อสัตย์และเป็นมิตรแท้

### บทส่งท้าย ทำไมคนคิดบวกถึงประสบความสำเร็จที่สุดในโลก

การคิดบวกคือ คุณสมบัติข้อสำคัญที่สุดของคนหาเงินเก่ง ซึ่งไม่ได้แค่จะทำให้พวกเขามีเงินเยอะ แต่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จด้านการเงินมากที่สุด รวมถึงชีวิตด้านอื่น ๆ เพราะ **การคิดบวกคือ จุดเริ่มต้นของการเชื่อ การคิด การทำ และการสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่** ไม่มีอะไรจะสร้างพลังให้ชีวิตเท่าการคิดบวก ทำไมคนคิดบวกถึงประสบความสำเร็จ นี่คือการตอบ

1. พวกเขามีความหวังและความเชื่อในอนาคตที่ดีกว่า พวกเขาหวังและเชื่อในอนาคตของตัวเองว่าสิ่งที่ดีกว่าจะเกิดขึ้น ไม่ว่าในเรื่องงาน เงิน ชีวิต และความสัมพันธ์ พวกเขาจึงหาหนทาง และสร้างโอกาสที่จะทำให้เกิดขึ้น
2. พวกเขาโฟกัสที่โอกาส ไม่ใช่อุปสรรค พวกเขามองเห็นแต่ความเป็นไปได้ พวกเขามองเห็นโอกาสในทุกสิ่ง และ **กล้าลอง แม้จะมีอุปสรรค** และยิ่งโฟกัส สิ่งนั้นจะยิ่งปรากฏขึ้นในชีวิต
3. พวกเขาเข้าใจว่าอะไรที่เป็นแรงกระตุ้น และแรงบันดาลใจให้พวกเขา พวกเขารู้ว่าอะไรจะช่วยผลักดันพวกเขาไปถึงเป้าหมายให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ และมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จนั้นคือ

“การคิดบวกและความกล้า พวกเขาจึง ไม่ใช่ชีวิตกับความคิดลบและความกลัว”

ดังนั้นถ้าอยากประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็ตาม จงตั้งเป้าหมาย วางแผน ลงมือทำ และคิดบวกตลอดเวลา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงเป็นคนที่ยอดเยียมที่สุดในสิ่งที่ทำ จงเชื่อว่าทำได้ ถ้าอยากประสบความสำเร็จในการเงิน เป็นคนที่หาเงินเก่ง และใช้ชีวิตกับอิสรภาพทางการเงิน **จงเชื่อว่าคุณทำได้**